



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซีฟีก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mco, TNN, INN, newtv, kaohoon, nationtv, thaipbs, sanook, thansettakij, thebankokinsight)

-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ประจำวัน ที่ 27 ก.พ. มีผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 50 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 34 ราย ปทุมธานี 6 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย ตาก 2 ราย นครปฐม 2 ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13 ราย ได้แก่ ปทุมธานี 8 ราย ตาก 2 ราย สมุทรสาคร 3 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 9 ราย ได้แก่ อิหร่าน 1 ราย ไนจีเรีย 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย 1 ราย อาร์เมเนีย 1 ราย สหราชอาณาจักร 3 ราย กานา 1 ราย และเมียนมา 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 25,881 ราย ยังรักษาอยู่ 776 ราย หายป่วยรวม 25,022 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 83 ราย ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114

-สสจ.สมุทรสาคร เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37 ราย เป็นคนไทย 22 ราย ต่างด้าว 15 ราย ส่วนตลาดกลางกุ้งจะเปิดตามปกติ 1 มี.ค.นี้

-จ.ตาก พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 5 ราย ต่างประเทศ 1 ราย ป่วยสะสม 280 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro เผยแพร่ภาพสดจากอาคารหอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้กำลังใจ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, bangkokbiznews, mco, thebankokinsight, thailandplus, js100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้น ตอนนี้อย่างให้ความสนใจ จ.สมุทรสาคร กทม.และปริมณฑลเป็นหลัก เดือนประชาชนหลักเสี่ยงการอยู่ในสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท คนอยู่รวมกันหนาแน่น ขอความร่วมมือช่วยกันแจ้งเตือนหากพบจุดเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ ส่วนวัคซีนซิโนแวคกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย 18 จังหวัด โดยเฉพาะ 13 จังหวัดแรกใน 32 รพ. ทั้งนี้ นายกฯ ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากวัคซีนซิโนแวคกำหนดอายุ 18-59 ปี ต้องรอวัคซีน ของแอสตราเซนเนกาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับรองรุ่นการผลิต ส่วนรมว.สร. อายุไม่เกิน 60 ปี อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดสูง สามารถฉีดได้ทั้ง 2 ชนิด กระบวนการฉีดได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำความเข้าใจกับจังหวัดแล้ว ซึ่งจังหวัดจะไปบริหารจัดการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดจำนวนผู้รับวัคซีนแต่ละวัน รวมถึงกำหนดสถานพยาบาลที่จะให้บริการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัด หรือสสจ.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผย วัคซีนโควิดจะช่วยให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน คาดหลังฉีดวัคซีนแล้วจะใช้เวลาอีกไม่เกิน 1 ปี จะหยุดโรคได้ วัคซีนที่กำลังจะฉีดในไทยคือ ซิโนแวค ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดี ป้องกันความรุนแรงของโรคได้ และป้องกันโควิดได้ 78% ฉีดในคนอายุ 18-59 ปี การฉีดวัคซีนนอกจากป้องกันเราแล้วยังป้องกันคนรอบข้างด้วย โรคจะลดลงทั่วโลกฉีดแล้ว 220 ล้านโดส ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนอาการข้างเคียงเกิดได้ทุกชนิดวัคซีน ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิต้านทานทั้งก่อนและหลังฉีด เนื่องจากวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่ จึงไม่ต้องการฉีดร่วมกับวัคซีนตัวอื่น ควรห่างกัน 2 สัปดาห์แต่หากจำเป็นก็ฉีดต่อกันได้ เช่น หลังฉีดวัคซีนโควิดแล้วถูกสุนัขกัด สามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยักได้ ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดสลับยี่ห้อกัน ทั่วโลกกำลังศึกษาคาดว่า 2-3 เดือนจะทราบผล สำหรับกลุ่มเด็กจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีน เนื่องจากป่วยแล้วอาการไม่รุนแรง เมื่อฉีดวัคซีนโควิดแล้วมีโอกาสป่วยอีกได้ แต่อาการจะลดน้อยลง ผู้ที่ป่วยโควิดแล้วหากอยากฉีดขอให้ฉีดหลัง 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องรอผลการศึกษา ว่าฉีดแล้วป้องกันได้นานแค่ไหน จะต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่ ส่วนคนที่ท้องหรือให้นมบุตร ยังไม่มีการศึกษา ยกเว้นมีความเสี่ยงมากเช่นบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาจพิจารณาเป็นกรณีไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก เดือนประชาชนอย่ากลัวการไปรพ.เพราะกลัวติดโรค จะทำให้การได้รับวัคซีนในภาวะปกติของเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุลดลง ส่งผลระยะยาวให้โรคต่างๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนระบาด เช่น โรคหัด คอตีบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแอสซีฟีก, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, tnntailand, workpointtoday, sanook, springnews)

-นพ.ธนวัฒน์ พวงเพชร รองผอ. รพ.สมุทรสาคร เผยว่า วัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ล็อตแรก 20,040 โดส นำส่งโดยรถตู้เก็บความเย็นของบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมายจาก สร. ถึงรพ.สมุทรสาครแล้ว หลังตรวจนับได้นำเข้าตู้แช่เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และมีการรายงานอุณหภูมิผ่านระบบออนไลน์ทุก 20 นาที ที่เหลือจะทยอยมาจนครบ 25,000 โดส เริ่มฉีดตั้งแต่ 28 ก.พ. ในบุคลากรและผู้มีระดับจังหวัด ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเสี่ยง 159 คน จากนั้นทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. และกลุ่มเสี่ยงในระบบสาธารณสุข และเดือนพ.ค. คาด

ประเด็นข่าว

ว่าจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

-นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย รองนพ.สสจ.นนทบุรี เผยว่า จ.นนทบุรี ได้วัคซีนล็อตแรก 3,000 โดส แบ่งฉีดให้บุคลากรด้านหน้าของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สธ. สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก สถาบันสิรินธร สถาบันทันตกรรม และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 1,500 คน เริ่มฉีด 28 ก.พ. อีก 1,500 โดส จะฉีดวันที่ 2 มี.ค. ที่รพ.พระนั่งเกล้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-สสจ.เชียงใหม่ เผย จ.เชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยโควิด เป็นวันที่ 46 แล้ว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-กลุ่มแรงงานชาวพม่า สัญชาติมอญ 2-3 พันคน ร่วมงานสมโภชน์เจดีย์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ณ วัดเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยขออนุญาตจัดงานกับนายอำเภอถลาง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอถลาง และจะจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-ติงเจมะตุม เข้ารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ แลรับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ โดยมีกำหนดรายงานตัว 3 เดือน/ครั้ง และห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดภายในเวลา 3 เดือน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การฉีดวัคซีนเข็มแรก และเลื่อนฉีดวัคซีนให้นายกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, natointv, thebangkokinsight, workpointtoday, isranews, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผย วันที่ 28 ก.พ. สถาบันบำราศนราดูรจะฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของประเทศไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นำโดย ปลัด สธ. ในเวลา 07.30 น. โดยมีนายกา และตนร่วมให้กำลังใจ จากนั้นจะฉีดให้กับบุคลากรหน้าด่านที่ทำงานป้องกันควบคุมโรค รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อสม. ส่วนตนจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ขอให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วจะเดินทางไป จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกรณีเลื่อนกำหนดฉีดวัคซีนแก่นายกา เป็นดุลยพินิจของแพทย์ ประกอบกับต้องการรอผลการตรวจรับรองวัคซีนของแอสตราเซนเนกาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, prachachat)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. กล่าวว่า วันนี้ (28 ก.พ.) ตนและ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมว.ศธ. จะฉีดวัคซีนโควิด 19 นำร่อง เพื่อยืนยันความปลอดภัย ซึ่งได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว ทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มกาแฟในช่วง ตามข้อห้ามการรับวัคซีนเชื้อตายของวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-มีรายงานว่า ผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และมีการลงพื้นที่ต่างๆ จะรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 28 ก.พ. เช่น อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, thailandplus, bangkokbiznews, acnews, js100)

-ปลัด สธ. ตรวจสอบความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร และเตรียมฉีดวัคซีนคนแรก เวลา 07.30 น. วันนี้ (28 ก.พ.) พบว่ามีความพร้อมการฉีด และการสังเกตอาการจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีระบบการดูแลหลังการฉีด หากอาการรุนแรงสามารถส่งต่อได้ทันที โดยอก.ได้จัดส่งวัคซีนให้กับรพ. 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สมุทรสาคร 12,520 โดส รพ.ชลบุรี 4,720 โดส รพ.พระนั่งเกล้า 3,000 โดส และสถาบันบำราศนราดูร 3,000 โดส จะฉีดพร้อมกันวันที่ 28 ก.พ.นี้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทำงานหน้าด่านที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นลำดับแรก ส่วนประชาชนจะพิจารณาในลำดับต่อไป ล่าสุดสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น 90%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ

-นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์ ผอ.สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกฯ แจ้งว่า วันที่ 28 ก.พ. นายกา จะไปเป็นประธานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร แต่ไม่ได้ร่วมฉีดด้วย โดยกรมควบคุมโรคได้แจ้งขอเลื่อนมายังทำเนียบรัฐบาล รายละเอียดสธ.จะเป็นผู้ชี้แจง ทั้งนี้ มีรายงานจากทำเนียบฯว่า สาเหตุเกิดจากปัญหาเรื่องเอกสาร เนื่องจากวัคซีนของแอสตราเซนเนกาล็อตแรกมาจากเกาหลี แม้จะผ่านการรับรองจากประเทศต้นสังกัดแต่เป็นการรับรองให้เกาหลีเท่านั้น สำหรับวัคซีนซิโนแวคที่นำเข้ามาจากจีนผ่านการรับรองแล้วสามารถฉีดได้ตามกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, Bangkoktoday, mco, thaipbs, thansettakij, newtv, js100, acnews)

-บ.แอสตราเซนเนกา เผยว่า ได้รักษาพันธุสัญญาสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะยับยั้งโรคระบาด โดยขนส่งวัคซีนโควิด 19 ถึงไทยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. เป็นหนึ่งในวัคซีนชุดแรกในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ลำเลียงมาก่อนกำหนดเดิม แต่จะนำออกมาใช้ได้ต่อเมื่อผ่านกระบวนการยืนยันคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน วัคซีนแต่ละชุดผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ กว่า 60 ครั้งตลอดเส้นทางจากการผลิตถึงการฉีด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานสูงสุด ตามกำหนดการวัคซีนชุดนี้จะผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค.นี้ ขณะนี้บริษัทกำลังทำงานร่วมกับสธ.อย่างแข็งขัน เพื่อนำวัคซีนออกใช้ได้ทันทีเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ โดยวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทผ่าน

ประเด็นข่าว

การอนุมัติคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรืออนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินในกว่า 50 ประเทศโดยองค์การอนามัยโลก

2.ข่าวปลอมป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ประเด็นฉีดวัคซีนปอดอักเสบ สามารถป้องกันการติดโรคโควิด 19 ได้ ตรวจสอบกับ อย. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ วัคซีนปอดอักเสบป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อที่จำเพาะต่อวัคซีนนั้น ไม่สามารถป้องกันปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นได้

3.ความรู้สึกสาวไทยในอังกฤษหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-เพจ Drama-addict เปิดเผยความรู้สึกของสาวไทยที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ หลังป่วยโควิด 19 และได้รับวัคซีนเข็มแรกของ Astra Zeneca ฝากถึงคนไทยว่าไม่ต้องกลัวการฉีดวัคซีน แนะนำก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีนต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และถ้ามีใช้หลังฉีดวัคซีนให้รับประทานยาพาราเซตามอลและดื่มน้ำมากๆ ขอให้ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน, mcot, worldmeters, xinhuathai .js 100)

-WHO เรียกร้ององค์การการค้าโลกยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนต้านโควิด เปิดช่องให้ผลิตวัคซีนได้แพร่หลายยิ่งขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงมติเอกฉันท์ต่อการเรียกร้องการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความยุติธรรม ก้าวต่อไปคือการดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องเพิ่มการผลิตวัคซีน ด้านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเข็มที่ 2 ย้ำทุกคนควรเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม... **สหรัฐฯ** อย.ลงมติให้ใช้วัคซีนโควิด 19 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แบบเข็มเดียว ผลสำรวจพบชาวอเมริกันกังวลการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ลดลง... **อิสราเอล** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศแล้ว 4.6 ล้านคน... **แคนาดา** อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา... **สเปน** แถลงว่า บุคคลอายุต่ำกว่า 55 ปี และเคยติดเชื้อไวรัสมาแล้ว จะได้รับวัคซีนเพียงโดสเดียวก่อน โดยต้องเป็นช่วงเวลา 6 เดือนหลังฟื้นตัว... **จีน** อนุมัติวัคซีนต้านโควิด 19 ของ CanSino Biologics Inc. ฉีดเพียงเข็มเดียว มีประสิทธิภาพป้องกันได้ 74.8% เป็นวัคซีนต้านโควิดที่จีนพัฒนาสำเร็จเป็นตัวที่ 5 นอกจากนี้ จีนยังมีรถบรรทุกห้องเย็นและ กล้องเก็บความเย็นเพียงพอต่อการขนส่งเกี่ยวกับวัคซีน... **ญี่ปุ่น** ผลสำรวจพบผู้สูงวัย 40% ในญี่ปุ่นลังเลที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19... **กัมพูชา** พบผู้ป่วยโควิดในท้องถิ่นเพิ่ม 26 ราย ยอดรวม 259 ราย... **ฟิลิปปินส์** ขยายมาตรการควบคุมโควิดออกไปอีก 1 เดือน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 114,354,256 ราย ผู้เสียชีวิต 2,536,442 ราย รักษาหาย 89,905,391ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานมหกรรม "กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 5-7 มี.ค. 2564 ว่า วันที่ 5 มี.ค. หลังจากรมว.สธ.เปิดงาน ในช่วงบ่ายจะมีการสัมมนาวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง และจะพูดในประเด็นบ้านละ 6 ต้น

-น.ส.กัญญารัตน์ ท่วมไธสง ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า งานดังกล่าวสธ.จะเป็นแม่ข่ายหลัก ส่วนท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา จ.บุรีรัมย์ ทราบว่ามีคนลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าจะมีคนเข้าทำงานอีกหลายเท่า น่าจะไม่น้อยไปกว่าการจัดงานพันธูบุรีรัมย์เมื่อเดือนเม.ย. 2562 ที่มีคนร่วมงานมากกว่า 1.5 แสนคน

-เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ สธ. ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564 ออกตามความในพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย สรุปลว่า ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือ ส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคและไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือ ส่วนของพืชหรือสัตว์ 80 รายการในอาหาร โดยให้มีผลถัดไปจากวันประกาศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นางรฐาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ กล่าวถึงประกาศ สธ. ห้ามนำพืชและสัตว์ 80 ชนิดมาทำอาหาร เท่ากับปิดกั้นอาหารเป็นยา การออกกฎหมายและประกาศ อาจไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่รู้จักจริงด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทยโบราณและสมุนไพรไทย หรือ อาจเป็นเพราะมีจำนวนน้อยจึงแพ้มติ ทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับผลกระทบ และประชาชนเสียโอกาสในการผลิตยาและใช้ยาแผนไทยป้องกันและรักษาโรคอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพายาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)

-ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษาองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวใบกัญชาหนึ่งเดียวในภาคใต้ ที่รพ.สต.บ้านนาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เพื่อนำไปสกัดเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า นับจากนี้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทจะมุ่งเน้น 4 ธุรกิจ คือ 1.แล็บ 2.ถุงมือยาง 3.กัญชา โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีแผนใช้เงินราว 100-200 ล้านบาทในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับจุฬาฯ เพื่อศึกษาและพัฒนา กัญชาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 4.ให้ความสำคัญด้านไอที เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค นิว นอร์มอล

ประเด็นข่าว

วิธีแก้ง่วงลดอุบัติเหตุทางถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, bangkokbiznews, thailandplus, tnnthailand

-กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่ขับรถทางไกลให้ระมัดระวังฝนตก ลมกระโชกแรง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ และเตรียมรถและคนให้พร้อม เน้นตรวจเช็คสภาพรถทุกส่วนก่อนออกเดินทาง คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมแนะ 5 วิธีแก้ง่วง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของกินเล่นระหว่างขับ 3.เปิดหน้าต่างรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเท และเตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้า 4.เปิดเพลงดัง จังหวะเร็ว ร้องตาม ช่วยสร้างความครื้นเครงและทำให้ตื่นตัวขณะขับรถ และ 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ จอดพักรถทุก 150 กม. หรือทุก 2-3 ชม.

โรคหอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์ bangkokbiznews, js100, nationtv, thebangkokinsight

-กรมการแพทย์ เตือนประชาชนป้องกันตัวเองจากโรคหอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอกดทับเส้นประสาท มีอาการปวดกระดุกคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ร้าวลงไปที่แขน มีอาการชาและอ่อนแรง ควรรีบพบแพทย์

ปัญหาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บางสะพาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

-นพ.เชิดชาย ชยวิฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีปัญหาการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-อุกฉวยเงิน วงเงิน 165.7 ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนภายในอาคาร ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2562 ต่อมา มีการอนุมัติการแก้ไขแบบและขยายระยะเวลาสัญญา ล่าสุด ผู้รับเหมากำหนดส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายภายในเดือนมี.ค. 2564 หลังหมดสัญญาจ้างเมื่อ 24 ก.พ. 2564 แต่มีการขอขยายเวลาจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จากนั้นจะมีการปรับปรุงระบบภายในอาคาร และกำหนดเปิดบริการได้ไม่เกินเดือน ก.ย. 2564

เปิดศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat

-นางสุตาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.วรเชษฐ เตชะรัถิ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ และ นพ.ปณิธาน คงสภาพศิริ แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์ ร่วมกันเปิดการให้บริการด้านรังสีรักษา สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร สำหรับให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยฝุ่น PM 2.5 มีค่า 32-72 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 33 พื้นที่ ส่วนฝุ่น PM 10 มีค่า 54-125 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat, ผจก.รายวัน

-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 ก.พ. 2564 คาดสิ้นสุดกลางเดือนพ.ค.นี้ และออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน - พายุฝนฟ้าคะนอง เริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มี.ค. ระว่างลมกระโชกแรง - ลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า

ผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นายวัชรินทร์ อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชร ตำบลยะวีก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ถูกจอบตีศีรษะ สะโพกแตก แขนขาหัก ส่งเข้ารับการรักษาที่รพ.ชุมพลบุรี และส่งต่อรพ.สุรินทร์ อาการยังไม่ฟื้นคืนอันตราย ผู้ก่อเหตุคือ นายเดวิดชัย อายุ 33 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนปากคำ ให้การวทไปจนมา อาจเกิดจากการขาดยา